

**ข่าวการรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ
รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 □ 2561**

นำเสนอเมื่อ : 30 มี.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี
พ.ศ. 2560 – 2561



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิภาคของตนเองเพื่อส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้กับองค์กรผู้ใช้ครู และภายหลังการบรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๓ ปีแล้ว โครงการจะจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำนวน ๑๐๐ ทุน แบ่งเป็น ทุนการศึกษาต่อในประเทศ จำนวน ๕๐ ทุน และทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน ๕๐ ทุน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ที่มีเป้าหมายรับสมัครผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ในสาขาวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกำหนดจำนวนรุ่นละ ๕๐ ทุน รวมเป็น ๑๐๐ ทุน

ผู้สนใจสมัครรับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร และข้อกำหนดของโครงการฯ โดยสังเขปจากประกาศนี้ ให้เข้าใจก่อนสมัคร หลังจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ได้รับใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครรับทราบข้อกำหนดและรายละเอียดของประกาศนี้เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครรับทุนในประเทศหรือทุนต่างประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

๑. ระยะเวลาการรับสมัคร

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๓๐ น.) โดยสมัครออนไลน์ผ่าน <https://forms.gle/GaqmX8LqVYyteeV7> หรือ bit.ly/3hcml1M เท่านั้น

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

(๑) ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

(๒) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หรือ IELTS Academic ไม่ต่ำกว่า ๔.๐ หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า ๔๕ หรือ Cambridge Assessment English ระดับ B๑ หรือ Oxford Online Placement Test ระดับ B๑ โดยมีผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

๓. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ	สถาบัน	หลักสูตร	สาขาวิชา
๑	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การสอนภาษาไทย
			หลักสูตรและการสอน
			วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
			เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
			ปฐมวัย
			ประถมศึกษา
			ดนตรีศึกษา
ศิลปศึกษา			
๒	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	คณิตศาสตร์ศึกษา
๓	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๔	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	พลศึกษา
๕	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การสอนภาษาไทย
			การสอนภาษาอังกฤษ
			การสอนสังคมศึกษา
			หลักสูตรและการสอน
			พัฒนศึกษา
			วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา			
๖	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	การศึกษามหาบัณฑิต	คณิตศาสตร์
		ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
			การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

ลำดับ	สถาบัน	หลักสูตร	สาขาวิชา
๗	มหาวิทยาลัยพะเยา	การศึกษามหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน
๘	มหาวิทยาลัยบูรพา	การศึกษามหาบัณฑิต	เทคโนโลยีการศึกษา
		วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	วิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา สมอง จิตใจและการเรียนรู้
๙	มหาวิทยาลัยนเรศวร	การศึกษามหาบัณฑิต	เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
๑๐	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน การวิจัยและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
		ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	จิตวิทยา
๑๑	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต	การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
			การวิจัยและประเมิน
			หลักสูตรและการสอน
			เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
๑๒	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต	วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรม การศึกษา
๑๓	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	การศึกษาเกษตร การศึกษาวิทยาศาสตร์
		ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
๑๔	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	การสอนวิทยาศาสตร์
๑๕	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ครุศาสตร์มหาบัณฑิต	คณิตศาสตร์ศึกษา
			วิทยาศาสตร์ศึกษา
๑๖	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	ครุศาสตร์มหาบัณฑิต	การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอน
๑๗	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	ครุศาสตร์มหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน
๑๘	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ครุศาสตร์มหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน
๑๙	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ครุศาสตร์มหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน
๒๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	ครุศาสตร์มหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน
๒๑	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ครุศาสตร์มหาบัณฑิต	หลักสูตรและการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ : 02-0395591-5 Line : @966xulgw

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ